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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๑๕ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในก ากับ    
 กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง 

 - กรมการขนส่งทางบก 
 - กรมเจ้าท่า 
 - กรมท่าอากาศยาน 
มาตรา ๒๙ - สถาบันการบินพลเรือน 
มาตรา ๑๕ กลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง 

- กรมทางหลวง 
ผลการพิจารณา 

 
มาตรา ๑๕ 

กรมการขนส่งทางบก    ๑,๔๔๑,๑๐๘,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด            -    บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กรมการขนส่งทางบก สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ปัจจุบันสถานีขนส่งในต่างจังหวัดไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากแหล่งที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมากเกินไป

ท าให้พื้นที่ตั้งสถานีรกร้างว่างเปล่า ขอให้หน่วยงานให้การก ากับดูแลกรณีดังกล่าวด้วย 
 - หน่วยงานมีการส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดต่าง ๆ อย่างไร ทั้งนี้ มีแนวทางในการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะในแต่ละเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่ 
อย่างไร 
 - หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถแท็กซ่ีและรถแท็กซ่ีแกร็บ (Grab) อย่างเป็นรูปธรรม
หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ขอข้อมูลการแก้ปัญหาและขอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการยืดอายุรถตู้และขอข้อมูล
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เกี่ยวกับนโยบายการติดตั้งระบบ GPS ในรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ หน่วยงานมี
ส่วนในการอนุญาตและอนุมัติเพ่ือให้การด าเนินการมีผลใช้บังคับอย่างไร 
 - ในการควบคุม ก ากับดูแลระบบการขนส่ง การสุ่มตรวจเป็นภารกิจที่มีความส าคัญอย่างมากของ
หน่วยงาน เพราะภารกิจดังกล่าวมีผลต่อความปลอดภัยทางถนน แต่เมื่อพิจารณางบประมาณของหน่วยงาน  
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการในภารกิจดังกล่าวแต่อย่างใด หน่วยงานให้ความส าคัญกับกรณี
ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความปลอดภัย 
 - สอบถามเกี่ยวกับการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การจัดเก็บดังกล่าวมีนโยบายใน
การติดตามเร่งรัดหรือไม่ อย่างไร  
 - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานมีเงินนอกงบประมาณ ๖๐๐ กว่าล้านบาท หน่วยงานมีแผนใน
การใช้เงินเงินนอกงบประมาณอย่างไร  
 - หน่วยงานมีแนวทางในการควบคุมดูแลการจดทะเบียนและการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปกับ
รถจักรยานยนต์ที่มีก าลังสูงหรือบิ๊กไบค์หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีก าลังสูงหรือบิ๊กไบค์ควรมีการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการขับขี่มากกว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปเพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การขับขี่ดังกล่าว 
 - หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาแข่งขันในระบบ
การขนส่งสาธารณะหรือไม่ และหน่วยงานมีมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบการให้ด าเนินการ
ตามท่ีหน่วยงานได้ก าหนดไว้อย่างไร มีการเพิกถอนใบอนุญาตให้สัมปทานหรือไม่  
 - ในการตรวจจับควันด าเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับหลายหน่วยงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กับหน่วยงานอ่ืนอย่างไร หน่วยงานมีแผนในการลดควันด าหรือฝุ่นละอองจากรถอย่างไร  มีแนวทางในการ
แก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านด่านชายแดนในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างไร ทั้งนี้ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขับรถยนต์ผ่านชายแดนด้วยตนเองท้ังหมดมีจ านวนเท่าใด  
 - จากรายงานผลการเบิกจ่ายที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่า หน่วยงานไม่ได้ด าเนินการตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 
๖๘  

- เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ที่ ๔ ก าหนดให้ประชาชนได้รับบริการด้านระบบขนส่งในรูปแบบดิจิทัล 
สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น ขอทราบว่าผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงในเรื่องความปลอดภัยอย่างไร 

- กรณีปัญหาที่รถบรรทุกมีการขนส่งสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และหลีกเลียง 
การตรวจสอบการชังน้ าหนักตามจุดตรวจต่าง ๆ ส่งผลให้ถนนเกิดการช ารุดเป็นจ านวนมาก ขอทราบว่า
กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและด าเนินการตรวจสอบอย่างไร 

- กรณีแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตที่ ๓ การพัฒนาความ
ปลอดภัยและก ากับดูแลการขนส่งทางถนน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจหรือไม่ 

- กรณีโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการขนส่ง ขอทราบ
รายละเอียดเป็นเอกสารว่ากรมการขนส่งทางบกมีการยกระดับคุณภาพและพัฒนาการให้บริการด้านการขนส่ง
อย่างไร  

- เมื่อพิจารณาการท างานในเชิงประสิทธิภาพ กับภารกิจของกรมการขนส่งทางบกไม่ มีความ
สอดคล้องกัน ส่งผลให้เกิดการบริการไม่มีคุณภาพ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกควรมุ่งเน้นในเรื่องของการ
พัฒนาเพื่อให้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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- การเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์กลางอาเซียน เมื่อพิจารณาจากแผนที่ของอาเซียนประเทศไทย
อยู่ในจุดที่เป็นศูนย์กลาง และเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบก กรมการขนส่งทางบกต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งขาเข้าและขาออก การออกใบอนุญาต การให้ความสะดวก การปรับปรุงป้ายบอกทางต่าง ๆ โดย
บูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- การให้บริการทางด้านการจดทะเบียน การท าขับขี่ ควรก าหนดให้มีการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service)  

- ควรมีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เรื่อง การลดการเสียชีวิตที่มาจากอุบัติเหตุ โดยมีแผนพัฒนา
ภายระยะเวลา ๕ ปี ต้องลดจ านวนการเสียชีวิต 

- ควรมีมาตรการในเรื่องการตรวจสอบสภาพรถ การออกใบอนุญาต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้ขับขี่ 
- ปัจจุบันการจราจรขนส่งภายในประเทศ มีสภาพการจราจรที่หนาแน่น และมีรถไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็น

จ านวนมาก กรมการขนส่งทางบกควรมีนโยบายในเรื่องการน ารถประจ าทางที่ขนส่งเพ่ือเชื่อมต่อสถานี 
(Shuttle Bus) มาท าเป็น Feeder เพ่ือเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า  

- ควรมีการขยายพ้ืนที่ในการท าละหมาดในเขตพ้ืนที่ที่มีชาวมุสลิมตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะขนส่งสาย
ใต้ที่อ าเภอหาดใหญ่   

- ควรมีการควบคุมและตรวจสอบการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกิดกว่าที่กฎหมายก าหนด เพ่ือมิให้
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนถนน 

- การบูรณาการพ้ืนที่ในจังหวัดนนทบุรี เป็นพ้ืนที่ติดกับกรุงเทพฯ และประชากรในพ้ืนที่มาท างาน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ค่าแรงไม่เพียงพอต่อการซื้อบ้านท าให้มีการย้ายถิ่นที่อยู่ไปในพ้ืนที่นนทบุรี
เป็นส่วนใหญ่ รัฐบาลควรมีนโยบายที่จะด าเนินการให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีมีการคมนาคม การ
สาธารณะที่สะดวกและเข้าถึง จึงมีการจัดท าระบบบริการระบบขนส่งเสริม หรือ Feeder เพ่ือน าประชาชนเข้า
สู้เส้นทางหลัก ตามเส้นทางสายสีส้มที่มีการเปิดใช้เป็นที่เรียบร้อย เมื่อพิจารณาการก าหนดเส้นทางสายสีส้ม
มิใช่เป็นการก าหนด Feeder อย่างแท้จริง ท าให้การใช้งบประมาณดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ 

การออกแบบ Feeder เป็นการน าประชาชนเข้าสู่เส้นทางหลัก และมีทางเดิมเชื่อมที่เป็นหลังคา
ระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ของตึก (นอร์ เซา คอ ริดอร์) ๒ เส้น และทางเดินเชื่อมระหว่างทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกของตึก (อีสต์ เวสต์ คอ ริดอร์) ๑ เส้น เพ่ือจัดระบบการเชื่อมต่อของจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพฯ  
การจัดรูปแบบ Feeder ต้องจัดให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมและเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสีม่วง โดยมีรถเมล์ขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่วิ่งด้วยไฟฟ้า เพ่ือวนรับผู้โดยสารไปเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า ท าให้ประชาชนไม่ต้องใช้เส้นทาง
จราจร ลดการติดขัดของจราจร ลดมลพิษ เกิดการจ้างงาน และส่ งผลให้เกิดการใช้การขนส่งทางสาธารณะ 
มากขึ้น  

- กรณีปัญหาที่รถขนาดใหญ่วิ่งชิดด้านขวา กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 
- กรณีการให้สัมปทานการวิ่งรถในพ้ืนที่ให้กับภาคเอกชน กรมการขนส่งทางบกมีแนวทางการก าหนด

เส้นทางไม่ให้มีการซ้ าซ้อนอย่างไร 
- กรณีปัญหาในเรื่องการรักษาความสะอาดของสถานีขนส่งทั่วประเทศ ขอให้กรมการขนส่งทางบก

แก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- กรณีรถจักรยานยนต์ (บิ๊กไบค์) กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงความส าคัญให้เรื่องความปลอดภัย

ของรถจักรยานยนต์ เนื่องจากสถิติการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์สูงถึงร้อยละ ๗๔ ปัจจุบันที่มีเสนอ
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กฎกระทรวงเพ่ือแบ่งแยกรถที่มีขนาดใหญ่ที่เกิน ๔๐๐ ซีซี ขึ้นไป ต้องมีการอบรมและทดสอบเป็นพิเศษ อยู่ใน
ระหว่างกระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

- กรณีการขับรถไม่มีมารยาท ทางกรมขนส่งทางบกมีการปรับปรุงหลักสูตร การอบรมและทดสอบโดย
เน้นในเรื่องการปรับทัศนคติ เรื่องมารยาทในการขับขี่ และการวิเคราะห์สถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้า 

- กรณีศูนย์ขนส่งสินค้าชายแดนที่จังหวัดนครพนม ที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของประเทศในการขนส่ง
สินค้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน คาดว่าประมาณเดือนธันวาคม – มกราคม 
๒๕๖๒ จะมีการประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อย ในปี ๒๕๖๔ สามารถที่จะตั้งงบประมาณเวนคืนที่ดินเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

- กรณีปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของรถโดยสาธารณะ (แท็กซี่) กรมการขนส่งทางบกมีการก าหนด
มาตรการเพ่ือลงโทษผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) การตรวจสอบ การรับเรื่องร้องเรียนขอผู้ใช้บริการ  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน ามาปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสมระหว่างผู้ใช้บริการ  
และผู้ให้บริการ  

- กรณีปัญหาการต่ออายุรถตู้ โดยสาร ปัจจุบันไม่มีนโยบายในเรื่องกา รต่ออายุรถตู้ โดยสาร  
แต่มีการศึกษาเพ่ือหาความคุ้มค่า ความเหมาะสม การเกิดอุบัติเหตุ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
ต่าง ๆ และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน  

- กรณี GPS ของต่างประเทศ มีการเก็บข้อมูล การเตือนระยะเวลาการท างาน การเตือนความเร็ว ทาง
กรมการขนส่งทางบกมีการศึกษาเพ่ือน ามาพัฒนาและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลผู้ใช้
ระบบ ซึ่งการติดตั้งระบบ GPS มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการติดตามรถที่มีการหลบหนี หรือเตือนการแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินไปที่ศูนย์เพ่ือจะท าการช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุ และประเมินว่าสามารถด าเนิ นการใช้
ภายในประเทศได้หรือไม่ และการติดตั้งระบบต้องไม่เป็นภาระต่อประชาชน และต้องเป็นการเก็บข้อมูลโดยไม่
เป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล  

- การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นในเรื่องการดูแลเส้นทางการเดินรถ กรมการขนส่งทางบก  
ได้มอบอ านาจให้จังหวัดในเรื่องการก าหนดแนวเส้นทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินรถในเขตจังหวัด เช่น รถหมวด 
๑ ที่วิ่งในเขตเทศบาล รถหมวด ๔ ที่วิ่งในเขตอ าเภอ และมีอ านาจในการบริหารและปรับปรุงเส้นทางการเดิน
รถภายในจังหวัด และมีคณะกรรมการจังหวัดที่มีตัวแทนของท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบกให้การสนับสนุน
ท้องถิ่นสามารถขอประกอบการเดินรถได้ เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณในการบริหาร  

- กรมการขนส่งทางบกมีการส่งมอบสถานีให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการ มีเพียงการออกใบอนุญาต
จัดตั้งที่อยู่ในอ านาจของกรมการขนส่งทางบก  

- เรื่อง Grab เป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่จะส่งเสริมและเพ่ิมทางเลือกให้ กับประชาชน 
ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกด าเนินการร่างกฎกระทรวงเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ในระหว่างการรับฟังความ
คิดเห็น และเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงและเสนอให้กระทรวง
คมนาคม ต่อไป 

- เรื่องการตรวจสอบค่าโดยสาร ทางกรมการขนส่งทางบกมีศูนย์บริการ ๑๕๘๔ ที่รับเรื่องราว
ร้องเรียน และมีนโยบายที่จะน าระบบ AI มาใช้ในการประเมินการร้องเรียนต่าง ๆ เพ่ือลดอัตราก าลังในการ
ออกตรวจ 

- ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีรถยนต์ มีรถยนต์ที่ถูกระงับทะเบียนเกินกว่า ๓ ปี รถยนต์ที่เป็นซาก ไม่มีการ
ช าระค่าภาษี ท าให้เกิดตรวจเลขที่สะสมในระบบ แต่รถยนต์ที่มีการใช้งานสามารถจัดเก็บค่าภาษีได้ ซึ่งรายได้
จากการจัดเก็บค่าภาษีทั้งหมดมีจ านวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็นพ้ืนที่กรุงเทพฯ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท  
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ส่วนที่เหลือจะเป็นในส่วนของภูมิภาคและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดการจัดเก็บ
ค่าภาษีเป็นเอกสาร  

- กรณีแผนบูรณาการในปี ๒๕๖๓ ที่มิได้มีการด าเนินการ เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
อาคารขนส่งสินค้าและการเวนคืนที่ดินในจังหวัดนครพนม ท าให้งบประมาณในปี ๒๕๖๓ มีการปรับลด
งบประมาณลงจากปีที่ผ่านมา เมื่อมีการประกาศใช้กฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน กรมการขนส่งทางบกจะ
ด าเนินการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ต่อไป 

- กรณีศูนย์เปลี่ยนถ่ายหัวลากที่เชียงของ เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่มีมาตรฐานระหว่างประเทศแห่งแรก
ในประเทศไทย ในอนาคตสินค้าทางประเทศจีน ประเทศลาว จะใช้ศูนย์เปลี่ยนถ่ายที่เชียงของเป็นจ านวนมาก
ในการขนสินค้าผ่านประเทศ  

- กรณีเงินนอกงบประมาณของสถานีการขนส่งสินค้า ที่เป็นค่าบริการคงเหลือในบัญชีประมาณ ๑๐๐ 
ล้านบาท ปัจจุบันมีการจัดท าแผนที่จะปรับปรุงสถานีขนส่งสินค้ารอบ ๆ กรุงเทพฯ เช่น พุทธมณฑล  
คลองหลวง ลาดกระบัง เนื่องจากสถานีเหล่ามีการใช้มาเป็นระยะเวลาถึง ๒๐ ปี ส่วนรายละเอียดของแผนงาน
ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 

- กรณีการแบ่งภารกิจการตรวจสอบควันด า เป็นมาตรการของรัฐบาลในการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยแบ่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจสอบ
รถยนต์ส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบกด าเนินการตรวจสอบรถขนาดใหญ่ และรถโดยสารสาธารณะ  
กรมควบคุมมลพิษเป็นผู้ตรวจหาค่า PM ๒.๕  

- การบูรณาร่วมกับต ารวจในการควบคุมการขับขี่ กรมการขนส่งทางบกมีการก าหนดการลงนาม
ร่วมกันเพ่ือท า MOU ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพ่ือที่จะด าเนินการทดลองระบบในการตัดคะแนน 
ของผู้ขับข่ีและการออกใบสั่ง 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารสถานีได้ โดยกรมการขนส่งทางบก  
มีกฎหมายที่ก าหนดให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดตั้งสถานี 

- กรณีการรับรองของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ด าเนินการรับรองเป็นที่เรียบร้อย ขออนุญาตรับ
ประเด็นดังกล่าวไปด าเนินการตรวจสอบ 

- กรณีเรื่องของรถตู้ข้ามแดน กรมการขนส่งทางบกขออนุญาตรับไปด าเนินการตรวจสอบ  
- กรณีปัญหาการใช้ความเร็วบนท้องถนน อยู่ในระหว่างการประชุมของกระทรวงคมนาคมเพ่ือก าหนด

เส้นทางที่สามารถใช้ความเร็วได้ ไม่มีจุดกลับรถ และเป็น ๔ ช่องจราจรขึ้นไป โดยมอบหมายให้กรมทางหลวง 
ต ารวจทางหลวง เป็นผู้ก ากับดูแลเพื่อรายงานให้กระทรวงทราบต่อไป 

- กรณีปัญหาการจราจรติดขัดในพ้ืนที่กรมการขนส่งทางบก ขออนุญาตรับพิจารณาเพ่ือหาแนว
ทางการปรับปรุงและแก้ไข ส่วนช่องทางการช าระค่าภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกมี
นโยบายในการลดภาระของประชาชนในการช าระค่าภาษีต่างช่องทางต่าง ๆ  

- กรณีรถยนต์ของส่วนราชการได้รับการยกเว้นภาษี แต่ต้องไปรับเครื่องหมายการเสียภาษี 
- กรณีรถเมล์โดยสาร สาย ๘ ที่มีสภาพเก่าและการขับรถด้วยความเร็ว กรมการขนส่งทางบกมีการ

จัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทั้งระบบ เช่น เรื่องความปลอดภัย อายุการใช้งาน 
การลดต้นทุน การลดค่าโดยสาร การลดมลภาวะทางอากาศ การลดการติดขัดของจราจร และการก าหนด
เส้นทางการเดินรถใหม่ เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนของเส้นทาง และปรับเปลี่ยนวิธีการก ากับดูแลรถร่วม
ทั้งหมด ซึ่งก าหนดเงื่อนไขการขออนุญาตต้องเป็นรถใหม่เท่านั้น  
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- กรณีปัญหาของรถนักเรียน กรมการขนส่งทางบกมีการประสานของความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ 
มาข้ึนทะเบียน เพ่ือให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย 

- เรื่องระบบความปลอดภัยของรถบรรทุกต้องผ่านด่านตรวจสอบการชั่งน้ าหนัก กรมการขนส่งทางบก
มีการบูรณาร่วมกับกรมทางหลวง ต ารวจทางหลวง ในการตรวจสอบในเรื่องนี้ ส่วนกรมขนส่งทางบกจะดู  
ในเรื่องของตัวรถบรรทุกให้มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

- กรณีการคาดเข็มขัดเป็นเรื่องของต ารวจที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย 
- กรณีการพัฒนาศูนย์กลางขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ต้องบริการให้เป็นจุดเดียว 

ส่วนในเรื่องการออกใบขับขี่จะแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ลักษณะการด าเนินงานของส่วนธุรการ สามารถปรับ
การท างานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของการอบรมการขับขี่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ตาม
ก าหนดไว้ ไม่สามารถลดจ านวนเวลาการอบรมได้ 

- ส่วนในเรื่องการบูรณาเพ่ือจัดท ารถไฟฟ้าที่เป็น Feeder เป็นการน าประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้าน
เข้าสู่เส้นทางหลัก และมีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าต่าง ๆ ถ้ามีการระบบดังกล่าวมาปฏิรูปองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก  

- กรณีการปรับปรุงพ้ืนที่ละหมาดและห้องน้ าตามสถานีขนส่ง ขอรับเรื่องไปประสานกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือจัดเตรียมงบประมาณในการบ ารุงรักษา 

- กรณีจุดตรวจชายแดนฝั่งลาวและฝั่งไทย ที่จุดเปลี่ยนถ่ายทั้งสองฝั่งมีการท างานร่วมกัน เพื่อลดภาระ
การตรวจสินค้าในแต่ละฝั่ง 

- กรณีปัญหารถบรรทุกขับชิดขวา การจดตามข้างทาง หรือการขับรถช้าแต่ชิดขวา กรมการขนส่งทาง
บกจะบูรณาการร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

- กรณีตัวชี้วัดมาตรฐานความปลอดภัย ในปีถัดไปควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องนี้  
 

กรมเจ้าท่า     ๒,๓๔๑,๔๙๒,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กรมเจ้าท่าสรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- การป้องกันตลิ่งพัง กรมเจ้าท่ามีการแบ่งภารกิจกับกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างไร  และปัญหา

การรุกล้ าพ้ืนที่ริมตลิ่ง กรมเจ้าท่ามีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างไร 
- กรณีบทบาทของกรมเจ้าท่าในเรื่องของผู้ควบคุมและผู้ปฎิบัติ ขอทราบว่ากรมเจ้าท่ามีมุมมองในเรื่อง

นี้อย่างไร ขอรายละเอียดเป็นเอกสาร  
- กรณีการตรวจสอบโครงการขุดลอกคลองของหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ควรมีการ

ตรวจสอบในระหว่างการด าเนินงาน ฝากให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและส านักงบประมาณพิจารณา  
ในเรื่องนี้ และกรมเจ้าท่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบการด าเนินตามโครงการขุดลอกคลองหรือไม่ และดินที่ขุดลอก
มีการใช้ประโยชน์อย่างไร  

- กรณีค่าจ้างที่ปรึกษาส ารวจจัดท าแผนที่ และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ าล าน้ าบริเวณชายฝั่งทะเล 
ทะเลสาบ และแม่น้ าภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร ขอทราบว่ามีการส ารวจแล้วด าเนินอย่างไร มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรือไม่ และแก้ปัญหาอย่างไร ขอรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- กรณีการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการเดินเรือ แต่ผู้ประกอบการด าเนินการโดยไม่มีประสิทธิภาพ 
กรมเจ้าท่ามีอ านาจก ากับดูแลในเรื่องนี้อย่างไร  
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- กรณีโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทางทะเล ที่ด าเนินการโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระบุผลการตรวจสอบโครงการดังกล่าวที่ด าเนินการบริเวณอ่าวไทย และอันดามัน 
๑๘ จังหวัด จ านวน ๗๐ โครงการ ใช้งบประมาณ ๓,๔๔๖.๖๐ ล้านบาท การด าเนินการมีแนวโน้มไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วน และการแก้ไขปัญหาส่งผลให้เกิดการกัดเซาะเพ่ิมมากขึ้น 
ขอทราบปี ๒๕๖๓ มีงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างแข็งเพ่ือป้องกันการกัดเซาะหรือไม่ ขอรายละเอียด
เป็นเอกสารเกี่ยวกับโครงการและรายงานของวิศวกรรมทั้งหมด 

- กรณีค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณ ต.ชิงโค ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา  
เป็นรายการที่ตรงกับกรมโยธาธิการและฝั่งเมือง ข้อ ๖๕ เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ ขอรายละเอียดเป็น
เอกสาร  

- กรณีงบการป้องกันการกัดเซาะตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ มีงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นต่อกิโลเมตรทุกปีงบประมาณ 
ขอทราบรายละเอียดเป็นเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณการป้องกันการกัดเซาะต่อกิโลเมตรของกรมเจ้าท่าเทียบ
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง  

- กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณจ านวน ๑,๔๔๓,๓๖๘,๓๐๐ ล้านบาท เกี่ยวกับการขุด
ลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ ามีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดพ้ืนที่
การขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าอย่างไร  

- กรณีพาณิชย์นาวี มีความต้องการซื้อของตลาดของแรงงานพาณิชย์นาวีมีจ านวนเท่าไร เมื่อรัฐไม่มี
มาตรการป้องกันท าให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามาภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดการตกงานเป็นจ านวนมาก ขอ
ทราบว่าพาณิชย์นาวีมีมาตรการรองรับหรือไม่ และมีการผลิตบุคลากรมาทดแทนอย่างไร 

- ควรมีการก าหนดเป้าหมายในการสร้างท่าเรือเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวจากเรือต่างประเทศ เพ่ือน า
รายได้เข้ามาภายในประเทศ 

- การบริหารจัดการร่องน้ าโขง ปัจจุบันมีการพ่ึงพาการเปิดปิดเขื่อนของประเทศจีน และด้านเหนือ
ของลาวขึ้นไปที่ประเทศจีนแถว ๑๒ ปันนา สามารถเดินขนาดเรือ ๕๐๐ ตัน และสามารถเชื่อมต่อรถไฟ
ความเร็วสูง หรือเชื่อมการคมนาคมขนส่งต่าง ๆ ครบวงจร แต่ประเทศไทยไม่สามารถรองรับการเดินเรือเข้ามา
ในประเทศได้ ขอรายละเอียดเป็นเอกสารว่ากรมเจ้าท่าแนวทางการพัฒนาอย่างไร  

- กรณีท่าเรือปากบาราและท่าเรือสงขลา ขอทราบว่ากรมเจ้าท่ามีแนวทางการพัฒนาและความ
คืบหน้าอย่างไร 

- กรณีกองเรือไทยที่มีการไปจดทะเบียนในต่างประเทศ เพ่ือหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดและการ
จัดเก็บภาษี กรมเจ้าท่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

- กรมเจ้าท่ามีแนวทางในการพัฒนาในการขุดลอกคลอง โดยน าเรือดูดทรายมาให้ในการด าเนินหรือไม่ 
- กรณีการเปิด AEC เต็มรูปแบบการขนส่งทางน้ าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ขอทราบกรมเจ้าท่ามีการ

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างไร 
- เมื่อพิจารณาแผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๓ ผลผลิตการก ากับการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี 

กิจกรรมการออกใบส าคัญใช้งบประมาณจ านวน ๑๒๑ ล้านบาท ขอทราบว่ากิจกรรมการออกใบส าคัญ ที่มีค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวก มีความเก่ียวข้องอย่างไรกับกิจกรรมการออกใบส าคัญ 

- แผนงานบูรณาการจากการท่องเที่ยว (งานใหม่) ใช้งบประมาณจ านวน ๘๑ ล้านบาท มีค่าศึกษา
วิเคราะห์ให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาท่าเทียบเรือ เพ่ือรองรับเรือขนาดใหญ่ และค่าศึกษาที่อยู่ภายใต้
งบประมาณนี้ ขอทราบว่ากรมเจ้าท่ามีการแบ่งค่าศึกษาตามโครงการทั้งหมดในงบประมาณ ๘๑ ล้านบาท
อย่างไร 



๘ 
 

- ปัญหาอุปสรรคในเรื่องอนุสัญญา IMO ที่ก าหนดให้ต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ
ทราบกรมเจ้าท่ามีกฎหมาย และระเบียบในการรองรับเพ่ือผ่านการประเมิน IMO อย่างไร 

- ปัญหาอุปสรรคภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานทั้งในการก ากับดูแล และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดแนวทางแก้ไขโดยจัดท าคู่มือเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ ขอทราบว่ามีแนวทางการบูรณาการ
อย่างไร 

- กรณีการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การขนส่งทางน้ ามีงบประมาณจ านวน ๑,๔๐๐ ล้านบาท ขอทราบหลักเกณฑ์ของการแบ่งแหล่งน้ าในการดูแล
ระหว่างกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมืองที่อยู่ภายในประเทศ ขอรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- กรมเจ้าท่ามีการขึ้นทะเบียนการขนส่งทางน้ าหรือไม่ และควรน างบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า
มาพัฒนาในเรื่องขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี  

- ขอทราบรายละเอียดผู้จดทะเบียนมีจ านวนเท่าไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
- เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าหรือไม่ 
- กรณีการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่น ปัจจุบันกรมเจ้าท่ามีการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่นท้ังหมดหรือไม่ 
- กรณีการศึกษาออกแบบการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษา แม่น้ าชี แม่น้ ามูล แม่น้ าเลย แม่น้ า

สงคราม รวม ๓๕๐ กิโลเมตร ในพ้ืนที่ชัยภูมิ โคราช ขอนแก่น มหาสารคราม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร  
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบล สุรินทร์ อุดร สกล บึงกาฬ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งการขุดลอกคลอง  

- กรณีการขุดลอกคลอง แม่น้ าปิง อ าเภอนครสวรรค์ ปริมาณดินจ านวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ คิว ที่ตั้ง
งบประมาณจ านวน ๗๘ ล้านบาท แต่การขุดลอกแม่น้ าชายฝั่งทะเลที่ด าเนินการโดยกรมเจ้าท่า มีปริมาณดิน
จ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ คิว ใช้งบประมาณ ๔,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เหตุใดถึงมีจ านวนงบประมาณที่แตกต่างกัน 

- ขอทราบแผนการด าเนินการในอนาคตของท่าเรือน้ าลึกปากบาราในการเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับ
อ่าวไทย เนื่องจากแผนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

- กรณีน้ าเสียคลองนาทับควรมีการดูแลการจัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
- กรณีเรือดูดทรายขอทราบวิธีการแก้ไขปัญหาตลิ่งพังทลายหลังจากท่ีมีการดูดทราย 
- ขอให้ชี้แจงความเห็นกรณีกรมชลประทานสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

และมีการน าเสนอความเห็นกับกรมชลประทานอย่างไร 
- กรมเจ้าท่าสามารถบูรณาการกับการขนส่งทางรางและทางรถยนต์ได้หรือไม่ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต

ให้กับผู้ประกอบการ 
- ตั้งข้อสังเกตกรณีงบการเงินของกรมเจ้าท่าเป็นงบการเงินที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขโดยในปี 

๒๕๖๐ ไม่มีการบันทึกงานงานระหว่างการก่อสร้างเป็นการกระท าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของ
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ 

- ขอทราบนโยบายในการดูแลล าประโดง และขอให้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ขุดลอกแม่น้ า 
ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ า 

- ขอให้ชี้แจงแผนบูรณาการของกรมเจ้าท่าและตามภารกิจของหน่วยงานซึ่งต้องมีการพัฒนาการ
ขนส่งทางน้ านั้นมีการขึ้นทะเบียนการขนส่งทางน้ าอย่างไร 

- ขอทราบหลักเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณเพ่ือมิให้มีความซ้ าซ้อน และในระบบการจัดการถ่ายโอน
หรือกระจายอ านาจและการบูรณาการ มีแผนการกระจายอ านาจให้ส่วนท้องถิ่นดูแลหรือไม่อย่างไร 



๙ 
 

- ในกรณีที่แพและร้านอาหารรุกล้ าแม่น้ า มีมาตรการป้องกันการรุกล้ าหรือไม่อย่างไร 
- ขอทราบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งชายฝั่งอ าเภอท่าศาลาและอ าเภอสิชล 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และขอใช้ชี้แจงงบการศึกษาในปี ๒๕๖๓ โดยเห็นว่าในเรื่องดังกล่าวควรมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้แทนจากกรมเจ้าท่า ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ปัจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรี ถ้าเป็นแม่น้ าภายในประเทศกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมือง

ต้องด าเนินการร่วมกันในการป้องกันตลิ่งพัง ส่วนแม่น้ าต่างประเทศเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
ผู้บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียว เช่น แม่น้ าโขง  

- บทบาทหรือมุมมองของกรมเจ้าท่า ที่เกี่ยวกับ Regulators, Operators และ Policy ซ่ึงเดิมกรมเจ้า
ท่ามีหน้าที่แค่ Regulators, Operators แต่ปี ๒๕๔๕ มีการยุบในส านักงานพาณิชย์นาวี ท าให้กรมเจ้าท่ามีการ
ดูในเรื่องกองก ากับและกองส่งเสริม บทบาทของเจ้าท่าในเรื่อง Regulators Operators และ Policy ต้องมี
ความสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกัน เช่น การเสริมสร้างก่อเรือพาณิชย์นาวีไทย มีองค์ประกอบหลายอย่าง 
ท่าเรือ อู่เรือ คนประจ าเรือ มีระบบสินค้า ระบบโลจิกติกส์ ในการควบคุมเรือต้องใช้ Regulators เข้าไป 
ก ากับมาตรการความปลอดภัยในเรือ ขณะที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้กองสร้างท่าเรือและเป็นผู้อนุญาตให้เอกชน  
สร้างท่าเรือ ท าให้กรมเจ้าท่าเห็นภาพตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมถึงการบริหาร และการประเชิญ
เหตุ ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุ หรือการสูญเสียในพ้ืนที่ ระดับเล็ก ๆ เจ้าของท่าเรือจะเป็นผู้บริหารเอง แต่ถ้า
เป็นระดับสูงกรมเจ้าท่าต้องเข้าไปควบคุมเพ่ือก าหนดแผนความปลอดภัยของท่าเรือ เป็นต้น  

- กรณีการตรวจสอบจ านวนคนประจ าเรือในประเทศไทย กรมเจ้าท่าจะเป็นผู้ออกประกาศนียบัตร 
และวางแผนคนประจ าเรือ ถ้าทราบว่าจ านวนเรือทั้งหมดมีจ านวนเท่าไร จะท าให้ทราบจ านวนคนประจ าเรือ 
ขณะนี้คนเรือในประเทศไทยไปท างานในเรือครุยเซอร์ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และคนไทยที่ไปท างานใน
เรือขนสินค้าต่างประเทศเป็นจ านวนมากเช่นกัน แต่คนเรือจากต่างประเทศเข้ามาท างานในประเทศไม่ถึงร้อย
ละ ๓๐ ดังนั้น บทบาทของกรมเจ้าท่าขณะนี้ไม่สามารถด าเนินการแยก Regulators, Operators และ Policy 
ออกจากกันได้ ถ้าแยกต้องท าให้เกิดความสอดคล้องทั้งหมดจึงจะสามารถด าเนินการได้  

- การอนุญาตเรือโดยสารประจ าของกรมเจ้าท่า ไม่มีการให้สัมปทานเป็นเพียงการอนุญาตให้เรือ
โดยสารประจ าทางวิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยน าจ านวนต้นทุนมาเป็นตัวตั้ง เมื่ออนุญาตแล้วมีผู้อ่ืนมาขอ
อนุญาตได้ แต่ต้นทางและปลายทางต้องซ้ าซ้อนกัน และไม่ให้มีการแข่งขันโดยเอาผู้โดยสารมาเป็นตัวประกัน
ส่วนความปลอดภัยของเรือโดยสารมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ปลอดภัยจะใช้  
Regulators เป็นตัวบังคับ 

- การขุดลอกร่องน้ ามีการขุดลอกโดยใช้เรือ ซึ่งมีการส ารวจออกแบบก่อนมีการขุดและมีการท าแบบ
หลังจากการขุดเพ่ือค านวณเนื้อดินที่ได้ท าการขุดไป แม้มีการจ้างขุดลอกก็ได้ก าหนดให้ลูกจ้างใช้เรือขุด 

- ในเรื่องการป้องกันตลิ่งชายฝั่ง ขอชี้แจงว่าการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทั้งประเทศกระทรวง
ทรัพยากรชายฝั่งจะศึกษาแผนแม่บทและให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งมีการศึกษาออกแบบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจึงจะมีการตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้าง โดยการกัดเซาะในระดับที่รุนแรงจะมีการศึกษาจ านวนคลื่น
ซึ่งต้องใช้โครงสร้างเพ่ือพิจารณาผลกระทบของคลื่น ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้มีการท าความเข้าใจกับส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 

- การก่อสร้างเขื่อนที่ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งพ้ืนที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกับกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง โดยในบางจุดที่ความกัดเซาะมีความรุนแรงต้องใช้โครงสร้างหินขนาดใหญ่ และในพื้นที่ของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองมีการใช้เขื่อนท าให้ใช้ราคาที่แตกต่างกัน 



๑๐ 
 

- การผลิตนักเรียนพาณิชย์นาวีในปัจจุบันนั้น เนื่องจากเศรษฐกิจมีท้ังขาข้ึนและขาลง นักเรียนที่จบ
พาณชิย์นาวีจะไปฝึกเป็นระยะเวลาแปดปีและหลังจากนั้นจะมาเป็นกัปตันบนฝั่งทั้งแท่นขุดเจาะและท่าเรือ 

- ท่าเรือสนับสนุนการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีการก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเช่น ท่าเรือท่าช้าง 
ท่าเตียน ท่าวัดโพธิ์ และจะให้มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือให้เป็นท่าเรือที่สนับสนุน
การท่องเที่ยวในแหล่งส าคัญ และท าให้บทบาทมิติของท่าเรือเป็นมากกว่าท่าเรือในอนาคต 

- ร่องน้ าของแม่น้ าโขง ในการบริหารจัดการนั้น เส้นทางการเดินเรือจากท่าเรือของประเทศจีนมายัง
ประเทศลาวและประเทศไทยนั้น มีคณะกรรมการร่วมกันระหว่างประเทศบริหารจัดการกองเรือ 

- ท่าเรือปากบารา ได้มีการยุติโครงการเนื่องจากมีผู้มาต่อต้าน และท่าเรือสงขลาบริเวณปากทะเลสาบ
มีการประสบปัญหาเรื่องร่องน้ าและได้มีการต่อต้านเช่นกันท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 

- การท่องเที่ยวทางน้ า ชี้แจงว่าในปี ๒๕๖๓ มีการให้ความส าคัญกับเรือครุยส์ โดยในพื้นที่เกาะสมุยได้
มีการศึกษาถึงความจ าเป็นในการก่อสร้างท่าเรือ เพราะจะได้รับรายได้จากเรือครุยส์จ านวนมากเข้าสู่ประเทศ 

- กรณีต่อเรือไทยที่จดทะเบียนประเทศสิงคโปร์เนื่องจากมาตรการภาษีท่ีไม่เท่าเทียมกันและประโยชน์
ที่ได้รับไม่เท่ากัน 

- ชี้แจงว่างบประมาณส่วนใหญ่จะเป็นงบปรับปรุงก่อสร้างอาคารและเนื่องจากส านักงานบางสาขา
ยังคงต้องเช่าและบางสาขามีสภาพทรุดโทรม จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคาร 

- การขุดลอก การก่อสร้างท่าเรือ ชี้แจงว่าในการดูแลในช่วงที่ผ่านมากรมเจ้าท่าจะดูแลรักษาแม่น้ าล า
คลอง ทะเล ทะเลสาบ ส่วนกรมโยธาธิการจะดูแลเรื่องการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและกรมชลประทานจะดูแล
ในส่วนความปลอดภัยในการเดินเรือและกรมทรัพยากรน้ าจะดูแลในส่วนการบริหารจัดการน้ า 

- ชี้แจงรายละเอียดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เนื่องจากทะเลฝั่งอันดามัน ไม่มี
ท่าเรือขนาดใหญ่ จึงเห็นว่าท่าเรือปากบาราจะเป็นท่าเรือน้ าลึกที่รับสินค้าจากยุโรปและเอเชียใต้ทั้งหมดเพ่ือ
แข่งขันกับประเทศมาเลเซีย ในส่วนของอ่าวไทยมีปัญหาเรื่องสินค้าเกินและร่องน้ ามีปัญหา จึงจ าเป็นต้องมีการ
เชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทย แต่ท่าเรือปากบารามีปัญหาในการก่อสร้าง ดังนั้น ในอนาคตจะมี
การศึกษาเพ่ือด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

- กรณีเรือดูดทรายหากมีการจ้างเหมาการขุดลอกจะเป็นไปตามรูปแบบ และในการสร้างเขื่อนกรม
ชลประทาน บางบาล – บางไทร หากมีการเดินเรือช่วงน้ าไหลจะท าให้กระแสน้ าเปลี่ยน ในการก่อสร้างจึงต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือที่จ าเป็นต้องพัฒนาในการขนส่งทางน้ า ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าขอรับไปประสานงานกับ
กรมชลประทานเพื่อหาข้อยุติในการออกแบบเขื่อนเพื่อให้เรือเดินต่อไปได้ 

- ปัญหาและอุปสรรคการขนส่งทางน้ าในภาคเหนือ คือ มีการท าฝายไว้หลายระยะท าให้เกิดปัญหาใน
การเดินเรือ 

- ชี้แจงกรณีงบการเงินมีปัญหา เนื่องจากในการก่อสร้างในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มี
การโอน แต่ในปี ๒๕๖๒ เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงมีการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อย 

- หลักเกณฑ์การขุดลอกพ้ืนที่ในหลายพ้ืนที่  มีการจัดล าดับพ้ืนที่โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อ
ประชาชนและแหล่งชุมชนซึ่งมีความสัมพันธ์กับการก่อสร้างเขื่อนและทิศทางการไหลของกระแสน้ าซึ่งต้อง
พิจารณาควบคู่กัน ทั้งนี้มีการขุดลอกโดยการจ้างเหมาและขุดลอกโดยงบด าเนินการและการขุดลอกโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ โดยหากส่วนท้องถิ่นจะมีการขุดลอกร่องน้ า มีการมอบอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถอนุญาตได้ แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขุดลอกร่องน้ าต้องให้กรมเจ้าท่า
เป็นผู้อนุญาต 



๑๑ 
 

- ส าหรับภารกิจการขึ้นทะเบียนแหล่งน้ า หากเป็นแหล่งน้ าสาธารณะกรมเจ้าท่าจะด าเนินการให้มีการ
ขึ้นทะเบียน 

- การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการป้องกันแพร้านอาหาร ขอชี้แจงว่าอ านาจในการขออนุญาต
สร้างแพเป็นอ านาจของกรมเจ้าท่าในการดูแลความปลอดภัยและพิจารณาเรื่องประโยชน์ในการใช้พื้นที่ 

- โป๊ะท่าเรือพรานนกเดิมอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร แต่หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี
ก าหนดให้ท่าเรือแม่น้ าเจ้าพระยาอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า ซึ่งไม่มีการให้สัมปทานเด็ดขาดเพราะหากเป็น
ท่าเรือที่สร้างด้วยงบประมาณแผ่นดินต้องได้รับความยินยอมจากกรมธนารักษ์ด้วยจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

 
กรมท่าอากาศยาน     ๔๗๔,๙๐๕,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กรมท่าอากาศยาน สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ขอทราบการแบ่งภารกิจความรับผิดชอบในการด าเนินงานของกรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศ

ยานและสถาบันการบินพลเรือนว่าเป็นอย่างไร 
- ขอให้ชี้แจงการพัฒนาท่าอากาศยานในปี ๒๕๖๓ มีการแบ่งแยกงบก่อสร้าง งบพัฒนา และงบ

ปรับปรุงอย่างไร และในการก ากับดูแลควบคุมขอให้ชี้แจงมาตรฐานของสถานีในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ตั้ง
ข้อสังเกตว่าในการพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคตต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรที่อาศัยการบิน  และให้มี
การท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประกอบด้วย 

- ขอทราบว่าโครงการท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ดในปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เพราะเหตุใดไม่มีการตั้ง
งบประมาณในการขยายการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาออก 

- ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหานักบินล้นตลาดและขอทราบวิสัยทัศน์ของกรมท่าอากาศยานว่า
เป็นไปในทิศทางใดและมีการด าเนินการคู่ขนานกับการท่าอากาศยานหรือไม่ 

- รายละเอียดแผนการโอนสนามบินจากกรมท่าอากาศยานไปยังการท่าอากาศยาน ทั้งในเรื่องอ านาจ
การตัดสินใจในการเลือกสนามบินถ่ายโอน หลักในการพิจารณาการเลือกสนามบิน และเงื่อนไขในการ
แลกเปลี่ยนเป็นอยา่งไร 

- กรณีสนามบินที่ไม่มีสายการบินพาณิชย์ มีแนวคิดในการก าหนดแนวทางให้เอกชนบริหารพ้ืนที่
สนามบินอย่างไร 

- ขอทราบความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินจังหวัดนครปฐม และขอทราบปัจจัยที่ใช้ประกอบใน
การพิจารณาการก่อสร้างสนามบิน และขอทราบความชัดเจนในการก่อสร้างสนามบิน พังงา พัทลุง จะส่งผล
กระทบกับสนามบินใกล้เคียงหรือไม่ และในปี ๒๕๖๓ ไม่มีการพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีใช่หรือไม่ 

- ในการขนส่งทางอากาศต้องมีแผนงานรองรับในอนาคต ซึ่งประเทศไทยต้องมีการศึกษาการบินทาง
เดินทางอากาศให้ได้มาตรฐาน จึงขอทราบว่าจ าเป็นต้องมีจ านวนสนามบินเท่า ใด และเพ่ือให้มาตรฐาน
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดและใช้ระยะเวลาเท่าใด 

- กรณีการถ่ายโอน จากกรมซึ่งเป็นหน่วยราชการมาเป็นของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถหาผลก าไรได้ 
คล้ายกับการแปรรูป กรณีดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานทั้งหมดของกรมท่าอากาศยาน เป็นการท่า
อากาศยาน หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานในประเด็นดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 



๑๒ 
 

     นอกจากนี้ งบประมาณจ านวน ๕๘๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีงบประมาณที่มีรายการงบประมาณส่วน
ใหญ่เป็นแผนบูรณาการประมาณ ๔,๒๒๔,๐๐๐,๐๐๐บาท  ขอสอบถามว่า การจัดงบประมาณรูปแบบดังกล่าว
เกิดผลดีผลเสียต่อหน่วยงานหรือไม่อย่างไร  

- การก าหนดค่าโดยสาร หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดหรือไม่ มีอัตราการค านวณอย่างไรและกรณีที่
หน่วยงานให้ บริษัทการบินกรุงเทพมหานคร สามารถดูแลสนามบินสามแห่ง คือ ท่าอากาศยานสมุย  
ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด  เพราะเหตุใดหน่วยงานให้บริษัทเอกชนด าเนินการธุรกิจได้ 
และด าเนินการอย่างไร  
   นอกจากนี้ หน่วยงานมีข้อตกลงใดถึงให้กองทัพอากาศก ากับดูแลสนามบินอู่ตะเภา โดยให้เป็น
สนามบินนานาชาติได้ และหากในอนาคตมีธุรกิจการขนส่งสินค้าด้วยโดรนขนาดใหญ่ หน่วยงานมีแผนการ
ด าเนินการอย่างไร 

- กรณี เกี่ยวกับสิทธิพิเศษที่หน่วยงานให้กับสายการบินที่จะเข้ามาใช้บริการที่ท่าอากาศยาน
นครราชสีมา ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร 

- ขอรายละเอียดเป็นเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานจัดท าค าขอการด าเนินการก่อสร้าง
สนามบินทั้งหมด  

ผู้แทนจากกรมท่าอากาศยาน ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- กรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยราชการมีท่าอากาศยานในสังกัด ๒๙ แห่ง มีหน้าที่ด าเนินการ 

ด้านการบิน ทั้งนี้ การท่าอากาศยานปัจจุบันเป็นบริษัท ท่าอากาศยานไทย เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  
โดยมีหน้าที่ดูแลสนามบิน ๖ แห่ง  ทั้งนี้ หน่วยงานมีการวางแผนและวิเคราะห์อนาคตเกี่ยวกับการเติบโต 
ของผู้โดยสารในแต่ละแห่งของท่าอากาศยานที่หน่วยงานรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างที่ล่าช้า
หน่วยงานได้แก้ปัญหาในหลายเรื่องแล้ว คาดว่า การก่อสร้างจะรวดเร็วขึ้น  ตามมาตรฐานสากล  
ซึ่งเป็นหลักการในเรื่องของ Level of Service 

- กรณีการก่อสร้าง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างในปี ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานจะขอจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

- หน่วยงาน แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ และมีรายได้ของตัวเอง แต่รายได้ที่ได้มาหน่วยงาน
น ามาใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาท่าอากาศยานไม่ได้น าไปใช้ในกรณีอ่ืน ทั้งนี้ ในการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ ได้มี
การแบ่งเป็น ร้อยละ ๗๐ ให้ภาคธุรกิจที่จะสามารถเข้าไปด าเนินการเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานได้ ส่วนในอีก
ร้อยละ ๓๐ ให้โอกาสท้องถิ่นเข้าไปด าเนินการในเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานเช่นกัน 

- กรณีการโอนท่าอากาศยาน เนื่องจากมีรายละเอียดจ านวนมาก หน่วยงานจะจัดส่งรายละเอียดเป็น
เอกสารต่อไป  

- ที่จังหวัดนครปฐม อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการก่อสร้างท่าอากาศยานเพ่ือรองรับเที่ยวบินฝั่ง
ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความคุ้มทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ง มีการศึกษาเก่ียวกับความสนใจของเอกชนในการร่วมทุนอยู่ 

- ท่าอากาศยานมีแนวทางให้เอกชนร่วมทุนกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานได้มีการศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ ซึ่งหน่วยงานได้มีการ
เตรียมการในกรณีนี้ไว้ เพ่ือเป็นการเริ่มต้นการบริหารรูปแบบหนึ่งของหน่วยงาน  

- ปัจจุบันหน่วยงานอยู่ในแผนพัฒนาของหน่วยงานปี ๒๕๖๑—๒๕๗๐ โดยแบ่งเป็น แผนพัฒนา ๑๐ 
ปี ๒ ระยะ 



๑๓ 
 

- แผนแม่บทของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีแผนจะก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่
จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตแห่งที่สอง โดยมีการก าหนดเกณฑ์ว่า หากจะมีสนามบินแห่งใหม่ต้องศึกษาเรื่อง
ความต้องการซื้อ (Demand) และระยะเวลาการเดินทาง โดยต้องอยู่ใน ๙๐ กิโลเมตร หรือ ๑ ชั่วโมง 
ส่วนมาตรฐานการออกแบบสนามบินจะเป็นไปตามหลักการของ ไอเคโอ 

- มีแผนการพัฒนาสนามบินอุดรธานีด้วย ซึ่งหน่วยงานมีแผนที่จะจัดท าอาคารจอดรถและอาคาร
ส านักงาน เพ่ือให้มีพ้ืนที่รองรับผู้โดยสารมากข้ึน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะขอจัดสรรงบประมาณในการ
ออกแบบอาคารผู้โยสารเพิ่มเติม 

- หน่วยงานก าลังด าเนินการขอขยายวัตถุประสงค์ในการใช้พ้ืนที่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเจ้าของที่ดิน
เป็นของกรมป่าไม้ เพ่ือให้ด าเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับการบินได้ เพราะแต่เดิมกรมป่าไม้ได้ให้ด าเนินการเฉพาะ
การบินเท่านั้น  

- กรณีเส้นทางบินใหม่ หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางให้แรงจูงใจโดยจะลดค่า Landing Parking  
ร้อยละ ๘๕ ในปีแรก และในปีต่อไป ร้อยละ ๖๕ และ ๕๐ ตามล าดับ ซึ่งประสบความส าเร็จมาแล้ว 
ส าหรับท่าอากาศยานหัวหิน ส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานจะรับไปด าเนินการ 

- หน่วยงานมีกองทุนหมุนเวียนเพ่ือให้สนามบินมีมาตรฐานมากขึ้นแม้เป็นหน่วยงานราชการ 
แต่ได้มีการพัฒนามาตรฐานให้มากขึ้น  

- การแก้ไขข้อปรับปรุงต่างๆ หน่วยงานด าเนินการที่เรียกว่า Inventive maintenance อยู่เสมอ 
อย่างไรก็ตาม หากมีทรัพย์สินของหน่วยงานเสื่อมคุณภาพจะมีการซ่อมแซมอยู่ตลอด 

- กรณีการก่อสร้างท่าอากาศยานพังงา ที่มีความกังวลว่า จะกระทบกับการด าเนินการของสนามบิน
จังหวัดกระบี่หรือไม่ กรณดีังกล่าวหน่วยงานก าลังด าเนินการศึกษาอยู่ 

- หน่วยงานมีการด าเนินการบริหารท่าอากาศยานที่เรียกว่า  Management Contracts เ พ่ื อ ม า
บริหารท่าอากาศยานให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น  

- กรณีการพัฒนาและการปรับปรุง เห็นว่า การก่อสร้างคือการก่อสร้างใหม่ การพัฒนาคือการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ส่วนการปรับปรุงนั้น คือการแก้ไขให้ดีขึ้น 

- หน่วยงานมีท าหน้าที่เป็น Operator เท่านั้น  แต่ในเรื่องของการขนส่งทางอากาศทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการขนส่งด้วยโดรนขนาดใหญ่ การก าหนดค่าโดยสาร กรณีสนามบิน เป็นต้น จะเป็นหน้าที่ของ 
Regulator ซ่ึง “ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เป็นผู้ด าเนินการ 
 
มาตรา ๒๙ 
 

สถาบันการบินพลเรือน     ๕๐๙,๕๗๕,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

สถาบันการบินพลเรือน ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- กรณีที่มีนักบินเป็นเพศหญิงจะสามารถลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเสมอภาค จึงขอทราบว่ามี

การรับนักศึกษาที่เป็นเพศหญิงจ านวนเท่าใดและใช้มาตรฐานเดียวกันกับนักบินเพศชายหรือไม่ 
- ขอสอบถามหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๑. กรณีเงินนอกงบประมาณจ านวน ๑,๑๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียด

เป็นเอกสารเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณรายการนี้  



๑๔ 
 

๒. ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่าเพราะเหตุใด หน่วยงานไม่ตั้งงบประมาณในรายจ่ายงบประมาณสมทบ     
๓. ขอให้หน่วยงานชี้แจงว่า การด าเนินงานของหน่วยงานยังมีความจ าเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ๔. หน่วยงานมีแผนให้โอกาสทางการศึกษากับนักเรียนที่มาจากชนบทหรือไม่ ที่เป็นนักเรียนที่เรียน
จบระดับมัธยมปลายที่ต้องการสอบเข้าเรียนกับสถาบันการบินพลเรือน 

  ๕. มีสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจการบิน เช่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หน่วยงานมีการเชื่อมโยงเก่ียวกับเรื่องของการศึกษาของสภาบันอื่น ๆ หรือไม่ 

ผู้แทนจากสถาบันการบินพลเรือน ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- หน่วยงานเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยการท าหน้าที่ของหน่วยงานมีลักษณะคล้าย

กับมหาวิทยาลัย โดยมีการฝึกอบรม เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมการบิน 
- จากค าถามที่ว่า หน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหานักบินล้นตลาดอย่างไร ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันมี

นักบินที่ไม่สามารถหางานท าได้ จ านวน ๗๐๐ ราย ซึ่งเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนของนักบิน แต่ในความเป็น
จริงอาจจะมีมากกว่านี้แต่ไม่แสดงตน  

  ในอดีตมีปัญหาเรื่องนักบินถูกแย่งตัวเพราะนักบินที่มีประสบการณ์ขาดแคลนอย่างมาก จนท าให้
เป็นกระแสให้มีการเรียนเป็นนักบินจนมีการผลิตนักบินออกมามากเกินความต้องการ ทั้งนี้ หากนักบินเรียนจบ
จากสถานศึกษามาประมาณ ๑ - ๒ ปี จะท าให้ความสามารถในการบินของนักบินหมดลง  

- กรณีมาตรฐานการบินของเพศชายและเพศหญิง หน่วยงานมีการฝึกอบรมในมาตรฐาน เดียวกัน 
ยกเว้นกรณีบางสายการบินมีการก าหนดคุณสมบัติเอาไว้ว่า จะรับเฉพาะเพศชาย เช่นบริษัทการบินไทยที่ไม่มี
นโยบายรับนักบินผู้หญิง ทั้งนี้ ในส่วนของความสามารถ จากที่ผู้ชี้แจง มีประสบการณ์ในการฝึกการบิน  
ทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นว่า ในบางครั้งนักเรียนการบินเพศหญิ งควบคุมเครื่องบินดีกว่านักเรียน 
การบินเพศชาย 

- ส่วนกรณี  พ้ืนฐานอาชีวะสามารถศึกษาเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรช่างอากาศยานได้  
ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการท า MOU กับสถาบันอาชีวะซึ่งหน่วยงานเป็นสถานบันเดียวที่ได้รับการรับรองจาก 
ไอเคโอ โดยสถาบันได้เปิดสอนมา ๕๘ ปี แล้ว อย่างไรก็ตาม นักศึกษาอาชีวะที่มาอบรมเป็นช่างอากาศยาน มี
ปัญหาในเรื่องของภาษาอังกฤษ เพราะการเรียนการสอนของสถาบันใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน   

- ในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) บริษัทการบินไทยจะมีความร่วมมือกับ บริษัทแอร์บัส จ ากัด 
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องบินรายใหญ่ของโลก โดยมีเครื่องบินมากกว่า ร้อยละ ๖๐ ที่ท าการบินเป็นเครื่องบิน
ของบริษัทนี้  โดยจะมีการร่วมทุนกันเพ่ือสร้างมหานครการบินเป็นจะให้มีศูนย์ซ่อมเครื่องบินขนาดใหญ่  
ทั้งนี้ จะมีการเปิดท าการในปี ๒๕๖๕ เป็น “มหานครการบิน”  

   อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก่อสร้างมหานครการบินเสร็จแล้ว คาดว่า ประเทศไทยจะมีกิจกรรม
เกี่ยวกับธุรกิจการบินมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กในการลงทุนในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

- กรณีในบางเส้นทางค่าโดยสารมีราคาต่ า เป็นเพราะสายการบิน Low Cost Airline มีแผนการตลาด
เพ่ือต้องการให้มีผู้โดยสารมาก โดยจะหารายได้จากค่าอาหารและค่ากระเป๋าแทน แต่ในบางเส้นทางที่มีราคา
ค่าโดยสารสูงเป็นเพราะในบางพ้ืนที่มีผู้โดยสารน้อย เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนจึงต้องขึ้นราคาผู้โดยสาร  

- งบประมาณ จ านวน ๑,๑๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่เกิดจากการที่หน่วยงานได้รายได้
จากค่าหน่วยกิจและค่าซ่อมบ ารุง ทั้งนี้  งบประมาณจ านวนดังกล่าว หน่วยงานได้มีการแจ้งให้ส านัก
งบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว  

 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมีแผนที่จะสร้างอาคารของสภาบัน โดยจะใช้งบประมาณของรัฐ ประมาณ 
๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหน่วยงานออกค่าก่อสร้างเองอีก ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการสร้างอาคารมี



๑๕ 
 

ความจ าเป็นมากเพราะหน่วยงานเปิดสถาบันมาถึง ๕๘ ปีแล้ว และเป็นสถาบันเดียวของประเทศที่ได้รับการ
รับรองจากไอเคโอ โดยหน่วยงานได้รับรางวัลในการฝึกอบรมด้านการบินด้วย 

- นักศึกษาของสถาบัน หากไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษจะไม่สามารถจบการศึกษาจากสถาบันได้
เพราะเป็นมาตรฐานของไอเคโอ นอกจากนี้ หน่วยงาน ไม่มีโควตาให้ทุนเรียนฟรีกับนักเรียน แต่หน่วยงานมี
การให้ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

- มหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันเก่ียวกับธุรกิจการบินกับหลักสูตรของหน่วยงาน มีหลักสูตรที่ไม่เหมือนกัน 
กล่าวคือ  มหาวิทยาลัยรังสิต จะเน้นเรื่องของการบริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาต   
แต่หน่วยงานจะให้การฝึกอบรมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบินที่ต้องมีการสอบ
ใบอนุญาต 
 

กรมทางหลวง     ๒๖,๖๖๘,๑๓๗,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด            -    บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กรมทางหลวง สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นเลข ๒ หลัก ที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดสร้างเป็น ๔ ช่องจราจร ปัจจุบันมีถนน

ที่ยังไม่ได้จัดสร้างถนน ๔ เลนเหลืออยู่จ านวนเท่าใด มีที่ใดบ้าง  และกรณีที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังหาที่ดิน
ในการก่อสร้างไม่ได้ ทั้งหมดมีจ านวนโครงการเท่าใด นอกจากนี้ โครงการใดบ้างของกรมทางหลวงที่มีการออก
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหาที่ดิน ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถจัดส่งเป็น
เอกสารได ้

- กรณีการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ที่เดินทางไปสู่จังหวัดนครราชสีมา มีข้อสงสัยว่า เมื่อมีจุดตัดถนน
มอเตอร์เวย์ ที่มีการก่อสร้างสะพาน แต่ไม่ได้มีการก่อสร้าง คอสะพาน ท าให้รถยนต์ต้องวิ่งทางเบี่ยง ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาอุบัติเหตุอยู่ตลอด หน่วยงานควรเร่งรัดเพราะในเดือนหน้าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ซึ่งประชาชนจะต้อง
เดินทางกลับภูมิล าเนา และในบางกรณีในเขตก่อสร้างถนน ไม่มีไฟส่องสว่าง ดังนั้น หน่วยงานควรเร่งรัด
ด าเนินการ 
 นอกจากนี้ ในการก่อสร้างถนน หน่วยงานควรเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็วขึ้น แม้จะต้องเพ่ิม
งบประมาณอีกเท่าตัว เพราะเห็นว่า มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของการจราจร 
ดังนั้น ขอให้หน่วยงานด าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาของประชาชน 

- หน่วยงานมีการของบประมาณในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอสอบถามว่า มีความแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร  และการด าเนินการดังกล่าว ต้อง
ด าเนินการอย่างไร ในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 นอกจากนี้ ถนน EAST WEST CORRIDOR  อ าเภอคลองสาน จังหวัดชัยภูมิ มีการก่อสร้างมานาน
แล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  เพราะการสร้างถนนต้องมีการตัดผ่านพื้นที่อุทยานน้ าหนาวและมีประชาชนไม่เห็นด้วย
ให้มีการก่อสร้างถนน ๔ เลนในพ้ืนที่ดังกล่าว ด้วยเหตุผลว่า ในบริเวณอุทยานมีสัตว์ป่า ในการสร้างถนนจึงอาจ
ต้องมีการปรับแบบแปลนให้เป็นถนนลอยฟ้า ทั้งนี้ ขอทราบความคืบหน้าของการก่อสร้างเพราะถนนดังกล่าว
เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
 
 



๑๖ 
 

- กรณีถนนเส้น ๓๑๔ ถึง ๓๐๔ ขอสอบถามว่า กรณีเส้น ๓๑๔ ซึ่งจะต้องเลี้ยงขวาไป ๓๐๔ มี
การจราจรหนาแน่น และมีการไม่เคารพกฎจราจรมีการฝ่าไฟแดง ขอสอบถามหน่วยงานว่า หน่วยงานมีแผน
นโยบายหรือการแก้ไขปัญหาที่จะสร้างสะพานข้ามแยกหรือไม่ เพราะเห็นว่าจะสามารถลดระยะเวลาการ
เดินทางได ้

- กรณีแนวเขตที่มีการซ้ าซ้อนของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งมีผลต่อการขออนุญาต ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
สับสนและเพ่ือความเป็นธรรม หน่วยงานควรมีการแบ่งเขตให้ชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการแบ่งกรอบอ านาจ
หน้าที่ นอกจากนี้ กรณีในถนนเพชรเกษม สาย ๔  มีการก่อสร้างอย่างล่าช้า เพราะเหตุใด ถนนเส้นนี้จึงมีไหล่
ทางท่ีไม่ดีและมีความล่าช้าในการก่อสร้าง 
 นอกจากนี้  ประเทศไทยควรให้ มีการเชื่ อมโยงสองภูมิภาคระหว่างอ่าวไทยกับ อันดามัน  
เพราะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งในส่วนของอันดามันมีนักท่องเที่ยวปีละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน จึงเป็นความ
จ าเป็นที่ควรจะมีถนนเชื่อมโยงพ้ืนที่ดังกล่าว 

- กรณีทางหลวงสร้างสะพานปิดบังทางของประชาชน ขอสอบถามว่าจะสามารถด าเนินการชดเชยให้
ประชาชนได้หรือไม่  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณของหน่วยงานแล้ว เห็นว่า มีแต่การก่อสร้างเป็น
ส าคัญ โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ถนนตั้งแต่ อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา ถนนในพ้ืนที่ไม่มี
แสงสว่าง หรือพ้ืนที่ตั้งแต่ ต าบลล าไพล ถึง อ าเภอล าทวี ล้วนไม่มีแสงสว่างบนถนนซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง และยังเป็นพ้ืนที่ที่ เสี่ยงต่อการก่อการร้ายด้วยเพราะไม่มีแสงสว่าง หน่วยงานจึงควรที่จะให้
ความส าคัญกับการสร้างแสงสว่างมากกว่าการก่อสร้างถนน 

- ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของหน่วยงานในแต่ละปี ว่ามีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร  
เป็นงบรายการใด เพ่ือให้ทราบว่า รัฐบาลให้ความส าคัญกับการลงทุนในระบบคมนาคมของประเทศอย่างไร 
และการที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของรัฐบาลดังกล่าว หน่วยงานมีการด าเนินการอย่างไร 

ทั้งนี้ การบันทึกบัญชี หน่วยงานมีมาตรฐานการบัญชีอย่างไร ในแต่ละเส้นทางที่มีการก่อสร้าง หรือ
การซ่อมแซม หน่วยงานมีการจัดท าเป็นงบลงทุนหรืองบด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม เห็นว่า หน่วยงานไม่น่าที่จะ
ได้รับผลก าไรต่อปีเหมือนหน่วยงานอ่ืน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือการประปาส่วนภูมิภาค เพราะหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการทางพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ขอให้
หน่วยงานจัดส่ง งบการเงินของหน่วยงานตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ โดยขอให้จัดส่งเป็นเอกสาร 

- ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑  ได้งบประมาณในปี ๒๕๖๑ เส้นทางจากหนองสองห้องไปอ าเภอ 
ท่าบ่อ ไม่ทราบว่า ตามสัญญาการก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อใด เพราะเมื่อไม่นานมานี้ มีประชาชนประสบ
อุบัติเหตุเสียชีวิต ไม่ทราบว่าเป็นเพราะถนนไม่ดีหรือไม่มีแสงสว่าง แต่ในช่วงค่ าบริเวณดังกล่าวจะไม่มี  
แสงสว่าง อย่างไรก็ตาม รายการงบประมาณของปี ๒๕๖๓ มีแผนบูรณาการพ้ืนที่ระดับภาค ขอให้หน่วยงาน
ชี้แจงในรายละเอียดว่า มีการด าเนินการอย่างไร  

นอกจากนี้ กรณีที่หน่วยงานมีผู้รับเหมาหลายราย มีการก่อสร้างถนนต่อกัน ในพ้ืนที่รอยต่ออาจมี
ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุเพราะผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ละรายมีกระบวนการก่อสร้างแตกต่างกัน ท าให้ระดับของ
ถนนต่างกัน 

- ขอสอบถามดังนี้ 
  ๑. หน่วยงานเห็นภาพใหญ่หรือไม่ว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมีความซ้ าซ้อนไม่คุ้มค่า ในการใช้

งบประมาณกว่า ๗๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ปัญหาการใช้รถยนต์ใช้ถนนของประชาชนที่มากเกินไป มีการแก้ไขโดยการให้ประชาชนมาใช้การ

บริการขนส่งมวลชนในรูปแบบรางแทน หน่วยงานเห็นด้วยหรือไม่  
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 ๓. หน่วยงานเห็นว่า ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานจะให้ความส าคัญกับการซ่อมแซม หรือ
ก่อสร้างมากกว่ากัน  

๔. หน่วยงานยอมรับหรือไม่ว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการบูรณาการทางถนนความแตกต่าง
ระหว่างทางหลวงกับทางหลวงชนบทต่างกันอย่างไร หรือมอเตอร์เวย์ต่างกับการทางพิเศษอย่างไร ขอให้
หน่วยงานตอบตามหลักทางวิชาการ   

- กรณีตัวชี้วัดเรื่องของความปลอดภัย โดยอัตราเสียชีวิตในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
ตั้งเป้าหมายไว้ ๒.๑๕ ต่อ แสน แต่ในปีที่แล้วสามารถด าเนินการตามเป้าหมายได้อยู่ที่  ๒.๓๙ โดยใช้
งบประมาณ ๓๘๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในการด าเนินการโครงการดังกล่าว หน่วยงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร
ในการด าเนินการกิจกรรมนี้ให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกิจกรรมหลักที่ลดความสูญเสียได้หน่วยงานเห็นว่าคือ
กิจกรรมใด ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสารด้วย 

- ขอทราบจ านวนถนนที่ไม่แล้วเสร็จว่ามีทั้งหมดจ านวนเท่าใด และหน่วยงานมีแผนการพัฒนาถนนใน 
๕ ปี ข้างหน้า ที่เชื่อมโยงต่อถนนทางภาคเหนือตอนบน เช่นเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์หรือไม่ 
อย่างไร 

- หลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือสร้างถนนและสะพาน หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ใดเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่งเป็นเอกสาร โดยให้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทิ้งงานและฟันงาน 

รวมทั้ง ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-bidding ในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
- กลุ่มล้านนาตะวันออก เช่น จังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน และ แพร่ ในอนาคตจะมีศักยภาพอย่าง

มาก เพราะมีการขนถ่ายสินค้าจากประเทศจีน และประเทศลาว เข้าสู่พ้ืนที่ โดยในปัจจุบันก าลังจะมีการพัฒนา
ให้ด่านชายแดนเป็นด่านสากลในพื้นที่   

ทั้งนี้ หากมีการเชื่อมโยงล้านนาตะวันออก ในอนาคตด่านทั้ง ๔ ด่านในพ้ืนที่ล้านนาตะวันออกจะเป็น
ทางเข้าทางออกการขนส่งการท่องเที่ยวนานาชนิด เพ่ือเชื่อมโยงมาถึงกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ขอให้
หน่วยงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นทางหลวงชนบท เพ่ือไปศึกษาพ้ืนที่ล้านนาตะวันออกให้เป็นเขต
พัฒนาพิเศษด้านการคมนาคมขนส่ง Logistic และการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นการยกระดับพ้ืนที่ใน
จังหวัดต่าง ๆ เพราะในพ้ืนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก ดังนั้น หากต้องการให้ เกิดผลส าเร็จดังกล่าว  
การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ   

 นอกจากนี้  กรณีทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๑ ในช่วงอ าเภอจุน ไปถึงอ าเภอกก ระยะทาง 
 ๒๘ กิโลเมตร มีถนนที่เข้าไปในภูเขาประมาณ ๘-๙ กิโลเมตร ซึ่งมีความคดเคี้ยว โดยจะอยู่ในช่วงประมาณ
หลักกิโลเมตรที่ ๑๕-๒๓.๕ กิโลเมตร  ซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิตประมาณ ๑๐ รายต่อปี  
ดังนั้น แม้ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีประชาชนใช้สัญจรไม่หนาแน่ แต่มีความอันตราย จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาว่า
จะด าเนินการอย่างไร อาจให้มีการขยายถนนเป็น ๔ เลน 

- ขอเอกสารเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๒ และแผนการใช้เงินนอกงบประมาณ ปี  ๒๕๖๓  
ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีงบประมาณมากเกินไป จะอาจขอให้มีการปรับลดเพราะการที่มีงบประมาณไปค้างไว้  
แต่ไม่น าไปใช้พัฒนาประเทศ เป็นการด าเนินการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
 นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่งค าของบประมาณท่ีหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา โดยขอให้จัดส่งเป็นรายการตามโครงการที่ถูกปรับลดลง  
 กรณี ถนนที่อยู่จั งหวัดเชียงใหม่ที่ยั งไม่ แล้วเสร็จ เส้นที่ ไปถึงเชียงราย เส้นทางดอยสะเก็ด 
และถนนหมายเลข ๑๐๗ ซึ่งมีแผนที่จะท าถนน ๔ เลน แต่ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ จึงสอบถามความคืบหน้าว่า
เป็นอย่างไร ขอให้จัดส่งเป็นเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณา ด้วย 
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ผู้แทนจากกรมทางหลวง ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- จ านวนทางหลวงที่มี หมายเลขจ านวน ๒ หลัก มีระยะทางทั้งหมด ๙๕๕ กิโลเมตร ทั้งนี้ หน่วยงาน

จะจัดส่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าว 
- กรณีการก่อสร้างสะพานในพ้ืนที่มอเตอร์เวย์บริเวณจุดตัดคอสะพาน หน่วยงานจะด าเนินการก าชับ

กับผู้ก่อสร้างให้ด าเนินการป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีก 
- กรณีการร่นระยะเวลาการก่อสร้าง หน่วยงานจะมีการก าหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้สั้นลง โดยจะมี

การประสานกับผู้ก่อสร้าง หากผู้ก่อสร้างมีศักยภาพหรือมีเครื่องจักรจ านวนมากจะสามารถร่นระยะเวลาได้ 
- กรณีการจัดท าอุโมงค์ท่ีจังหวัดนครราชสีมา  มีงบประมาณด าเนินการแล้ว แต่เมื่อมีการจัดท าประชา

พิจารณ์แล้วกลับไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ทั้งนี้ หากมีการท าหนังสือจากประชาชนว่าต้องการให้มี
การด าเนินการก่อสร้าง หน่วยงานจะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

- กรณี ถนน EAST WEST CORRIDOR   ซึ่งมีพ้ืนที่ระยะทางกว่า ๗๐๐ กิโลเมตร มีถนนที่เป็น ๒ เลน
อยู่บริเวณเขตอุทยานน้ าหนาว ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร แม้ว่าหน่วยงานจะมีงบประมาณก่อสร้าง แต่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นว่า ควรหาพ้ืนที่ใหม่เพราะติดกับเขตอุทยาน ปัจจุบันหน่วยงานได้มี
การศึกษาแนวทางใหม่ในการก่อสร้าง โดยอาจให้มีการอ้อมพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งจะท าให้มีระยะทางที่ไกลขึ้นและ
ผ่านภูเขา จึงได้มีการพิจารณาถนนหมายเลข ๑๒ โดยอาจให้มีพ้ืนที่ให้สัตว์ข้ามหรือมีอุโมงค์ให้สัตว์ข้ามทางได้ 
อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดสร้างถนนในพ้ืนที่หมายเลข ๑๒ ขนาด ๔ ช่องจราจรไม่ได้ หน่วยงานอาจจัดท าเป็น 
๒ ช่องจราจรขนาดใหญ่แทน หน่วยงานขอรับไปพิจารณาศึกษาต่อไป 

 - กรณีถนนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณแยกไฟแดงถนนหมายเลข 
๓๑๔ แยกที่สามารถเดินทางไปถนนยังถนนหมายเลข ๓๐๔ ได้ หน่วยงานขอรับไว้เพ่ือพิจารณาปรับปรุงถนน
ตามท่ีกรรมาธิการเสนอ 

- กรณี พ้ืนที่ถนนฝั่งอันดามันมีความทับซ้อนกัน เดิมเส้นทางของพ้ืนที่ภาคใต้ คือ ถนนหมายเลข ๔ 
และสาย ๔๑  มีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกันและทับซ้อนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ จังหวัด พังงา ภูเก็ตและ
กระบี่ ซึ่งหน่วยงานได้มีการประเมินพ้ืนที่การดูแลของแต่ละจังหวัดอยู่ที่ ๕๐๐- ๗๐๐ กิโลเมตร แต่เนื่องจากมี
พ้ืนที่ติดกันจึงเกิดความซ้ าซ้อน  

ทั้ งนี้  หน่วยงานขอรับไปพิจารณาไม่ ให้ เกิดความซ้ าซ้อน  โดยจะแบ่ งให้อยู่ ใน เขตจังหวัด 
เป็นส าคัญ เพ่ือให้อยู่ในมาตรฐาน และสะดวกในการติดต่อประสานงาน 

 - กรณีเส้นทางลงภาคใต้มีโครงข่ายของกรมทางหลวงอยู่แล้ว โดยจะมีการเดินทางเป็นเส้นตรงตาม
ถนนหมายเลข ๔๑ และมีถนนสายส ารองคือ ถนนหมายเลข ๔ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานขอรับไปด าเนินการ
ปรับปรุงเส้นทางถนนสาย ๔ ให้ดีขึ้น ในการเชื่อมต่อพ้ืนที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย โดยจะมีการเพ่ิมถนนจาก 
๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร 

- กรณีจุดอันตรายที่ไม่มีแสงสว่างซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุ หน่วยงานมีการจัดงบประมาณในการปรับปรุง
อยู่ ทั้งนี้ หน่วยงานจะพิจารณาพ้ืนที่ที่กรรมาธิการให้ความเห็นไว้ เพ่ือจะได้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  
ตามที่กรรมาธิการเสนอ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอชี้แจงว่า หน่วยงานไม่ได้มีการติดตั้ งไฟบนถนน 
ทุกเส้นทาง หน่วยงานจะพิจารณาติดตั้งในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เฉพาะจุด เช่น จุดกลับรถ หรือ
บริเวณแยกไฟแดง 

- หน่วยงานจะจัดส่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙-
๒๕๖๑ ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา  



๑๙ 
 

- ถนนหมายเลข ๒๑๑ จากอ าเภอหนองสองห้อง ถึงอ าเภอท่าบ่อ ตามสัญญาจะแล้วเสร็จ  
๙ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่จะมีการด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หน่วยงานจะเร่งให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- เป็นนโยบายของหน่วยงานว่า เส้นทางที่มีประชาชนอยู่ในพ้ืนที่เขตก่อสร้าง  หน่วยงานจะให้
ความส าคัญกับความปลอดภัย โดยงบประมาณของปี  ๒๕๖๓ การก่อสร้างใหม่จะให้ความส าคัญ 
กับความปลอดภัยมากข้ึน 

- กรณีข้อซักถาม ๔ ค าถาม ดังนี้  
  ๑. จากค าถามที่ว่าหน่วยงานเห็นภาพใหญ่หรือไม่ว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมีความซ้ าซ้อนไม่

คุ้มค่า ในการใช้งบประมาณกว่า ๗๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอชี้แจงว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ยังมีพ้ืนที่ที่ซ้ าซ้อนกันจริงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบราง หรือ

ทางพิเศษ เป็นต้น บางส่วนยังมีความซ้ าซ้อนกัน จึงต้องมีการขยับระยะเวลาการก่อสร้างไปก่อน 
   ๒. จากค าถามที่ว่า หน่วยงานมีปัญหาการใช้รถใช้ถนนมากเกินไปจึงต้องการให้ประชาชนหันมาใช้

การบริการขนส่งมวลชนในรูปแบบรางแทน หน่วยงานเห็นด้วยหรือไม่ 
 ขอชี้แจงว่า หน่วยงานเห็นด้วยกับกรรมาธิการ โดยการเดินทางมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  
 ๓. จากค าถามที่ว่า หน่วยงานเห็นว่า ทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานจะให้ความส าคัญกับการ

ซ่อมแซม หรือก่อสร้างมากกว่ากัน  
 ขอชี้แจงว่า ประเทศไทยมี ๓,๐๐๐ กว่าเส้นทาง และมีโครงข่ายทางหลวงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว 

ดังนั้น การปรับปรุงซ่อมแซมมีความส าคัญมากกว่าสร้างใหม่ 
 ๔. จากค าถามที่ว่า หน่วยงานยอมรับหรือไม่ว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการบูรณาการทางถนน 

ความแตกต่างระหว่างทางหลวงกับทางหลวงชนบทต่างกันอย่างไร หรือมอเตอร์เวย์ต่างกันกับการทางพิเศษ
อย่างไร ให้หน่วยงานตอบตามหลักทางวิชาการ   

ขอชี้แจงว่า การแบ่งพ้ืนที่ของประเทศยังไม่มีการบูรณาการที่ดี โดยหน่วยงานได้มีการถ่ายโอนงาน
ในบางพ้ืนที่ โดยหน่วยงานได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ในอนาคตจะมีการถ่ายโอน
ภารกิจกันระหว่างกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบท หรือถ่ายโอนถนนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
บางเส้นทางอาจกลับมาเป็นของกรมทางหลวง 

   - กรณีตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยที่มีการตั้งไว้ที่ ๒.๑๕ ต่อแสน หน่วยงานขอชี้แจงเป็นเอกสาร 
  - กรณีการค้าชายแดนในพ้ืนที่โครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษฝั่งล้านนาตะวันออกที่จะให้มีการ

สร้างถนน หน่วยงานขอไปพิจารณาศึกษาก่อน 
 - ถนนหมายเลข ๑๐๙๑ จ านวน ๒๘ กิโลเมตร หน่วยงานขอรับไปพิจารณาว่า สามารถ

ด าเนินการจัดสร้างเป็น ๔ ช่องทางการจราจร ได้หรือไม่ หรืออาจจัดท าเป็น ๒ ช่องจราจรที่มีไหล่ทางที่กว้างขึ้น 
 - กรณีจากค าถามที่ว่า การติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานด าเนินการตามเงื่อนไข

ใดบ้าง หน่วยงานขอชี้แจงว่า เป็นการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในหลักการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบและได้งบประมาณในการก่อสร้างแล้ว รวมทั้งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑/๕ 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
กระทรวงคมนาคม 
กรมการขนส่งทางบก 
- ปัจจุบันการจราจรขนส่งภายในประเทศ มีสภาพการจราจรที่หนาแน่น และมีรถไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็น

จ านวนมาก กรมการขนส่งทางบกควรมีนโยบายในเรื่องการน ารถประจ าทางที่ขนส่งเพ่ือเชื่อมต่อสถานี 
(Shuttle Bus) มาท าเป็น Feeder เพ่ือเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า  

- กรณีตัวชี้วัดมาตรฐานความปลอดภัย ในปีถัดไปควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องนี้ 
กรมเจ้าท่า 
- กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณจ านวน ๑,๔๔๓,๓๖๘,๓๐๐ ล้านบาท เกี่ยวกับการขุด

ลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ ามีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงหรือไม่ และมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดพ้ืนที่
การขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าอย่างไร  

- กรมเจ้าท่ามีการขึ้นทะเบียนการขนส่งทางน้ าหรือไม่ และควรน างบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ า
มาพัฒนาในเรื่องขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี 

- กรณีการศึกษาออกแบบการขุดลอกคลองและบ ารุงรักษา แม่น้ าชี แม่น้ ามูล แม่น้ าเลย แม่น้ า
สงคราม รวม ๓๕๐ กิโลเมตร ในพ้ืนที่ชัยภูมิ โคราช ขอนแก่น มหาสารคราม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร  
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบล สุรินทร์ อุดร สกล บึงกาฬ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งการขุดลอกคลอง  

 
ประเด็นการพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการ มีดังนี้ 

กรมเจ้าท่า 
- ขอให้คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบงบการเงินของกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นงบการเงินที่แสดงความเห็น

อย่างมีเงื่อนไข โดยในงบการเงินของปี ๒๕๖๐ ไม่มีการบันทึกงานระหว่างการก่อสร้าง เป็นการกระท าที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๖๘ แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

 

เลิกประชุม เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
 

นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ 

ผู้จดสรุปผลการประชุม 
 

นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ตามข้อบังคับการประชุมฯ  
ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม 

   

นายสันติ  กีระนันทน์ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 


